

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๗๓๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดการประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน
๒๕๖๓ ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดนครนายก นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง
และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID – 19)
ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศแล้วว่าโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงขอเลื่อนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดการประกวดฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับตัวแทนระดับภาคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติหากประสงค์
จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสาร สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งหนังสือฉบับนี้ และให้นำส่งเจ้าภาพระดับภาคทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จำนวน ๓ ชุด
โดยจัดทำขึ้นมาใหม่ แต่หากไม่ประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่มเอกสารทางเจ้าภาพระดับภาคจะใช้เอกสารชุดเดิม
ที่ใช้ในการประเมินระดับภาคเพื่อจัดส่งต่อในระดับชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙